

SỞ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÁI BÌNH
CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

Số: /CCQLCL-QLCL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Bình, ngày tháng 6 năm 2024

Về đăng tin, bài phục vụ hoạt động của Ban
biên tập Trang thông tin điện tử Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Bình;
- BBT Trang thông tin điện tử Sở NN và PTNT.

Tên bài:

HỘI NGHỊ “PHỔ BIẾN CÁC QUY ĐỊNH VÀ CAM KẾT VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ KIỂM DỊCH ĐỘNG, THỰC VẬT (SPS) TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO GIỮA VIỆT NAM VÀ LIÊN MINH CHÂU ÂU (EVFTA)”

Nhằm tăng cường phổ biến các quy định và cam kết về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (SPS) trong Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) tới các doanh nghiệp, HTX, hộ dân sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh Thái Bình và các tỉnh lân cận.

Ngày 18/6/2024, Sở NN và PTNT Thái Bình phối hợp với Văn phòng SPS Việt Nam - Bộ NNPTNT tổ chức Hội nghị “Phổ biến các quy định và cam kết về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) trong Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA)”.

Đồng chí Đỗ Quý Phương - Phó giám đốc Sở NN và PTNT tham dự và đồng chỉ đạo Hội nghị. Tới dự hội nghị có đại diện Sở Công thương, Sở NN và PTNT, Hội Nông dân các tỉnh/thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nam, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh; đại diện các Hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất và xuất khẩu nông sản và đại diện Lãnh đạo Phòng NN và PTNT các huyện, Phòng Kinh tế thành phố; Lãnh đạo các phòng đơn vị chuyên môn của Sở NN và PTNT Thái Bình; Báo Nông nghiệp Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam đến đưa tin.

Ngoài ra có sự tham dự của trên 50 đại biểu đại diện cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sơ chế, chế biến sản phẩm nông lâm thủy sản thực phẩm an toàn tiêu biểu của Thái Bình.

Đến dự hội nghị, đại biểu được nghe các chuyên gia phổ biến về: Cam kết về SPS trong EVFTA, cập nhật thông báo dự thảo các biện pháp SPS; Các quy định của thị trường EU đối với sản phẩm có nguồn gốc thực vật nhập khẩu từ

Việt Nam; Quy định của thị trường EU đối với sản phẩm có nguồn gốc thủy sản vật nhập khẩu từ Việt Nam; Quy định về ghi nhãn, bao gói nông sản của thị trường EU và các vấn đề liên quan; Giới thiệu công nghệ sơ chế bảo quản một số loại thủy sản xuất khẩu sang EU.

Tại đây, các doanh nghiệp xuất khẩu có những trao đổi, giải đáp những khó khăn xuất, nhập khẩu nông sản.



Đồng chí Đỗ Quý Phương, PGD Sở NNPTNT phát biểu tại Hội nghị

Tài liệu: Quét mã QR



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

CHI CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Anh Tuấn